
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 13/2566 

เมื่อวันจันทร์ที่  26  ธันวาคม   พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 

                                                  ---------------------- 
ผู้มาประชุม  

1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
3.  ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6.  รศ.ดร.กันต ์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

8.  อาจารย์ ดร.ชวลิต รักษาริกรณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
9.  อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
10. อาจารย์ภูดิท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน  กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรรมการ 

12. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและ 
เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี  -  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา  
2.  นางสาววัชรี   เหมดี นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
3.  นางพนารัตน์ หาญสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
4.  นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.  นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  ผศ.ธิดารัตน์ เหมือนเดชา ผู้น าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ                                                    
9.  อาจารย์กมลวรรณ มั่งค่ัง  ผู้น าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร บธ.บ. การตลาดดิจิทัล   
10. ผศ.สุกัญญา  สุจาค า ผู้น าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่                                                     
11. อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร ผู้น าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร วศ.บ. 
12. ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบ ารง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
13. ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม รองคณบดีคณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม 
14. อาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานวชิาการรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567   



   ๒ 

 

15.อาจารย์ ดร.สุภัญชลี อ้นไชยยะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ 
16. อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ 
17. อาจารย์ชนิกานต์ อัศวนันท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 
18. นางสาวิทตรี อ๊อดกัน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
19. อาจารย์มานิตย์ พ่วงบางโพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
20. อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ส ารวจผู้มาประชุม  เมื่อเห็นว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี   กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1 แนวนโยบายในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ 

ตามท่ีอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เดินทางเข้าพบ 
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ คนที่ 58 เพ่ือแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับ
ต าแหน่ง และรับฟังนโยบายแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์  
ในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น  ได้มีแนวนโยบายที่จะด าเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) โครงการยกระดับการศึกษา เพ่ือให้เด็กนักเรียนอ่านออก เขียนได้   
(คณะครุศาสตร์)  

2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  ตามแนวทาง “กาฬสินธุ์ โมเดล”  
3) โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  (คณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชา

สาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
ทั้งนี้ คณะและหลักสูตรที่เก่ียวข้อง สามารถจัดเตรียมท าข้อมูลโครงการเพ่ือเสนอ 

ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดได้ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

        1.2.1  การก าหนดหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปี 

การศึกษา 2567  
                            ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 37 ก าหนดให้คณะกรรมการประกาศก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการ 
ศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืมเพ่ือการึกษา รวมตลอดท้ังประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับข้ันการศึกษา และ 
หลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดยอาจประกาศเพ่ิมเติมให้ แต่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีการศึกษาแต่ละปี  



   ๓ 

 

                            กองทุนฯ ก าลังพิจารณาก าหนดหลักสูตรและสาขาวิชาที่ให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปี
การศึกษา 2567 โดยกองทุนฯ จะประกาศหลักสูตรและสาขาวิชาที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2567 ภายในเดือนมกราคม 2567  ทั้งนี้ หากเป็นหลักสูตรสาขาวิชาในระดับอนุปริญญา/ปริญญา 
ขอให้สถานศึกษาแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยสถานศึกษาสามารถตรวจสอบหลักสูตรและสาขวิชาตามประกาศกองทุน ฯ 
ได้ที่เว็บไซต์กองทุนฯ  https://www.studentloan.or.th   

                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

           (เอกสารประกอบอ้างอิง  หนังสือที่ กค 5115/10638  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566) 

                          ในการนี้ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ยังมีหลักสูตรที่ปรับปรุง
เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2567  ทีไ่ม่สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรในระบบ CHECO ได้ เนื่องจากต้อง
รอการตรวจสอบและอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ให้เรียบร้อยก่อน  อีก 4 หลักสูตร  คือ  หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชา
คณิตศาสตร์   หลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  หลักสูตร ค.บ. สาขา วิชานาฏศิลป์  และหลักสูตร 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม  ทั้งนี้กองบริการการศึกษาจะงมีการติดตาม 
ตรวจสอบผลการพิจารณา และเร่งด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรในระบบ CHECOให้เรียบร้อย
ภายในเดือนมกราคม 2567  
  

ที่ประชุม   รับทราบ การประกาศหลักสูตรและสาขาวิชาที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา  
              2567 ภายในเดือนมกราคม 2567  โดยอธิการบดีมอบให้กองบริการการศึกษาได้ประสาน 
              ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับส านักงานปลัดกระทรวง อว.  
              เป็นรายสัปดาห์เพื่อด าเนินการตามข้ันตอนให้เรียบร้อยภายในเดือนมกราคม 2567 ต่อไป  

         วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 12/2566  

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2566  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  จ านวน 27 หน้า 
เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม สรุปผลดังนี้  

                        -คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี
การแก้ไข จ านวน 5 ราย   
                       -คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ 
จ านวน 8 ราย 

         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

https://www.studentloan.or.th/


   ๔ 

 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  12/2566  เมื่อวันที่ 13  
                  พฤศจิกายน 2566  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 12/2566  

         วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  

                          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน  2566  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามและได้สรุปผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชมคณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  ดังนี้  
วาระ
ที่ 

เรื่อง  มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

การประชุม  ครั้งที่ 12/2566  เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน  2566  
4.13  การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง

อาจารย์พิเศษ   
  เห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพื่อ
สอนรายวิชาภาษาเกาหลีของคณะครุศาสตร์ 
จ านวน 1 ราย จากนั้นนน าเสนอคณะ 
กรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามล าดับต่อไป  

อยู่ระหว่างการ
น าเสนอเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการสภา 
วิชาการ 

ที่ประชุม  รับทราบ    

 
         วาระที่ 3.2  การพิจารณาการขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 

                           สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการพิจารณาข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือการขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2567  รอบที่ 2  เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอยังไม่ชัดเจน เพียงพตามเกณฑ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงได้เสนอแนะให้คณะและหลักสูตรประสานกับแหล่งตีพิมพ์วารสารเพื่อขอ (ร่าง) ข้อมูล
การตีพิมพ์ที่แสดงยืนยันได้ว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือแนบหลักฐานการผ่านการตรวจแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิมาประกอบเพิ่มเติมว่ามีแก้ไขหรือเห็นชอบแล้วหรือไม่ ความทราบแล้วนั้น  
                          ในการนี้ หลักสูตรได้ส่งหลักฐานการแจ้งแก้ไขบทความของอาจารย์สมศรี คะสัน จาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารราชนครินทร์ ตามหนังสือที่ อว 0627.10/478 ลงวันที่ 19 ตุลาคม  
2566 มาประกอบเพิ่มเติมแล้ว โดยระบุ “ให้มีการส่งบทความท่ีแก้ไขภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งแก้ไขปรับ
บทความ เพ่ือจะน าตีพิมพ์ในวารสารราชนครินทร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2566 หาก
ไม่ส่งมาภายในเวลาที่ก าหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์”    



   ๕ 

 

                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเสนอขอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 (เพ่ิมเติม) จึง
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

      (เอกสารประกอบอ้างอิง 1. บันทึกข้อความ ที่ มส 0778/2566 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 
                                    2. หนังสือที่ อว 0627.10/478 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566) 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการขอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
                   เพ่ือการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2567  รอบท่ี 2 (เพ่ิมเติม)  และมอบกองบริการการศึกษา 
                   จัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

         วาระท่ี 4.1  การพิจารณาการน านักเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ 
 

                          ด้วยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน มีความจะประสงค์ที่จะน า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ประจ าปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือจุด
ประกายความคิดในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และรับทราบแนวทางในการเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง  และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17 – 19 
มกราคม 2567  ณ จังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ และชลบุรี ตามล าดับ 
                         ในการนี้ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จะขออนุญาตน านักเรียนจ านวน 80 คน และครู 
จ านวน 8 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 
10.00 น.  โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และคณะสาขาวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
                        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารประกอบอ้างอิง หนังสือที่ น.ค.ศ. ว 387/2566  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566) 
 

มติที่ประชุม  1.  มอบนายกชกร  เขียวอรุณ พิจารณาก าหนดรูปแบบ วางแผนจัดล าดับในการแนะแนว 
                     ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาแก่โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาให้เหมาะสม โดยประสาน 
                     กับคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเตรียมด าเนินการต่อไป  
       2.  มอบกองบริการการศึกษา จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนน่าน  
                     คริสเตียนศึกษา 
 
             วาระท่ี 4.2  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2566  
 

                              ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2566 เรียบร้อยไปแล้วนั้น เนื่องจากมีบางคณะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนเพ่ิมเติมมายังกอง
บริการการศึกษา  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ กองบริการการศึกษา



   ๖ 

 

จึงจัดท า (ร่าง) ค าสั่งขอเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  เพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
    (เอกสารประกอบอ้างอิง  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่   ..../2566 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการ 
                                   แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566)  

ข้อเสนอแนะ   การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนคณะจะต้องตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดด าเนินการให้แล้ว 
                   เสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามเสนอ 
 
            วาระที่ 4.3  การพิจารณาการปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

          ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2565  ปัจจุบันมีนักศึกษา จ านวน 2 คน ดังนี้  

   1.  รหัส 65042870101  นายปุนญริทศิ์  ธัมม์ธิรกุรณ์  ชั้นปีที่ 2 
   2.  รหัส 66042870101  นางสาวสุชานาถ   พัดเทพ    ชั้นปีที่ 1 

   ทั้งนี้ เนื่องจากในปีการศึกษา 2567 ยังไม่มีผู้มาสมัครเรียนในหลักสูตรสาขาวิชา 
ดังกล่าว  ประกอบกับได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ให้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 
ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม  

                   ในการนี้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล จึงขออนุโลมปรับ
ลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล จากเดิม 5 ราย คงเหลือ 3 ราย เพ่ือท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาคงค้างตั้งแต่ปีการศึกษา 2567  เป็นต้นไป
จนส าเร็จการศึกษา โดยได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้  

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพล    ขุนอาสา 
2) อาจารย์ ดร.คเชนทร์   ซ่อนกลิ่น 
3) อาจารย์ ดร.ชาณิภา  ซ่อนกลิ่น  

      จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

         (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ วท. 2426/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566)  
 
ข้อคิดเห็น  

1) หลักสูตรไม่ได้เปิดแยกเป็นวิชาเอก จึงไม่สามารถก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขา 
จ านวน 3 คนได้  

2) กรณอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนคู่ขนานกันได้อีก  
1 หลักสูตร แต่จะต้องเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ หรือหลักสูตรพหุศาสตร์ เท่านั้น   



   ๗ 

 

3) หลักสูตรมีแผนที่จะน าศักยภาพไปพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และหากในปีการศึกษา 2567 
ไม่มีผู้สมัครเรียน จะต้องท าเรื่องของดรับนักศึกษา โดยก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบอยู่ดูแลนักศึกษาที่มีอยู่  
2 คนจนส าเร็จการศึกษา และระหว่างนั้นจะมีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทควบคู่กันไป แล้วจึงจะท า
เรื่องขอปิดหลักสูตรต่อไป  

4) จากที่เคยได้รับฟังข้อคิดเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของสภามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะพูดเสนอแนวทางไว้ว่า อาจให้มีการหยุดรับนักศึกษา และเหลืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนหนึ่งอยู่ดูแลนักศึกษาต่อไปจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ส่วนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ถอนออกไปพัฒนาหลักสูตรอื่นก็ให้มีการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ  

5) กรณีท่ีมีการขอปิดหลักสูตร และใช้ศักยภาพของอาจารย์ไปพัฒนาหลักสูตรใหม่คู่ขนานกันไป  
แต่หลักสูตรที่พัฒนาใหม่จะเปิดรับนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาทั้ง 2 คน อยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 แล้ว
เท่านั้น โดยให้มีการตรวจสอบแนวปฏิบัติให้ชัดเจนอีกครั้ง   

6) กรณีนักศึกษาไม่ยอมเปลี่ยนสาขาวิชา ควรมีการเสนอแนวทางการเยียวยานักศึกษา เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ปิดหลักสูตร  

7) ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านักศึกษา 1 ราย ที่อยู่ชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) เรียนส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว โดยใช้เวลาเรียน 8 ปี  และมีความเชี่ยวชาญในการเขียน
โปรแกรม แล้วก็มาลงทะเบียนเรียนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลอีก  โดยในปีแรกที่มารายงานตัวก็จะของ
รักษาสภาพแต่ไม่ได้อนุญาต จึงลงทะเบียนภาคเรียนละ 1 รายวิชา หรือลงทะเบียน 2-3 วิชา แล้วขอถอน
รายวิชาภายหลังและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้  จึง ไม่แน่ใจว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนหรือไม่  
 
ข้อเสนอแนะ 
        1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ควรท าเรื่องของดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมาอีกขั้นตอนหนึ่ง  โดยให้จัดท าข้อมูลนักศึกษาที่มีอยู่ว่าเข้าปี
ใด  ปีที่จะส าเร็จการศึกษา จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอาจารย์ที่จะอยู่ดูแลนักศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา อาจารย์ที่จะไปพัฒนาหลักสูตรใหม่  หลักสูตรอะไร มีแผนเปิดสอนเมื่อใด เพ่ือประกอบเพ่ิมเติมใน
การน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
        2) กรณีหลักสูตรจะของดรับนักศึกษา เนื่องจากไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียนในปีการศึกษา 2567  และ 
จะขอลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จะต้องมีการจัดท า
แผนในการดูแลนักศึกษา ปีที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาประกอบ  ทั้งนี้ การงดรับนักศึกษาและขอปิด
หลักสูตรรับนักศึกษาจะต้องมีการน าเสนอไปยัง สป.อว. เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป   
         3) กองบริการการศึกษาควรตรวจสอบเรื่องระดับชั้นปีของนักศึกษาที่เป็นเงื่อนไขในการขอปิดหลักสูตร 
เพ่ือใช้พิจารณาประกอบในการคงจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือดูแลนักศึกษาที่ยังค้างชั้น 
         4)  คณะและหลักสูตรควรมีการพูดคุย สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งสองคน และจูงใจให้โอนย้ายไป 
เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจเสนอสิ่งจูงใจ  ช่องทางการเทียบโอน  แนวทางการลงทะเบียนใน
ภาคฤดูร้อน หรือการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือทดแทนเยียวยา และจะได้พิจารณาการขอปิดหลักสูตรได้
ต่อไป  
 
 



   ๘ 

 

         5) กองบริการการศึกษาควรมีการศึกษาทบทวน เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลด 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน าไปใช้กับหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่จะด าเนินการในลักษณะเดียวกัน  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป  
 

มติที่ประชุม   1. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อพูดคุยกับนักศึกษาท้ัง 2 คน เพื่อสร้าง 
                      ความเข้าใจและแนวทางการเปลี่ยนสาขาวิชา  การเทียบโอนรายวิชา และการเยียวยา 
                      สนับสนุนการเปลี่ยนสาขาวิชา  
                   2. ให้หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ท าเรื่องของดรับนักศึกษาในปีการศึกษา  
                       2567  เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมเป็นอีกวาระหนึ่งพร้อมจัดท าข้อมูลรายละเอียดแนว 
                       ทางการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
                  3. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาตรวจสอบ ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับจ านวน 
                      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดท าแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการลดจ านวน 
                      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมครั้งต่อไป 
 
          วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

                   4.4.1  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาการฟังและการพูด ของ
อาจารย์ Jonathan Kent Frahm  

                              ด้วย อาจารย์ Jonathan Kent Frahm  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 1551211 การฟัง
และการพูด Section 01  ได้ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 มายังกองบริการการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2566  แต่เนื่องจากได้ค านวณคะแนนของผู้เรียนผิดพลาด    
                             ในการนี้ อาจารย์ Jonathan Kent Frahm  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของ
นักศึกษา จ านวน 3 ราย ดังนี้    

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 66044020126 Thanyakon  Yeuning 47 29 76 C+ 
2 66044020129 Sukrita        Mawan 47 28 75 C+ 

3 66044020130 Luksika       Thanapat 47 19 66 C+ 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 66044020126 Thanyakon  Yeuning 64 29 93 A 
2 66044020129 Sukrita        Mawan 64 28 92 A 

3 66044020130 Luksika       Thanapat 64 19 93 A 

 

 



   ๙ 

 

      ทั้งนี้ คณะได้ด าเนินการจัดท าหลักฐานการแจ้งตักเตือนอาจารย์ผู้สอนและส่งมายังกอง 
บริการการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
            (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ ภอ. 0090/2566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566) 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 1551211 การฟังและ 
                 การพูด Section 01  กับอาจารย์ Jonathan Kent Frahm  ในภาคเรียนที่ 1/2566   
                 จ านวน 3 ราย ตามเสนอ 

           4.4.2  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา วรรณกรรมเอเซีย ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ   

                     ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 1553140
วรรณกรรมเอเซีย  Section 01 และ 02   ได้ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566  มายังกองบริการการ 
ศึกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 แต่เนื่องจากเข้าใจว่านักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่ยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษา จึงเร่งรีบในการตรวจข้อสอบจนเกิดความผิดพลาด  
    ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
นักศึกษา จ านวน  20  ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

Section 01     
1 63044020101 น.ส.อารีย์  เกษมวัฒน์ 63.5 9.5 73.0 B 
2 63044020102 น.ส.พุทธชาติ  เรืองนางรอง 28.5 6.0 34.5 I 
3 63044020103 น.ส.เสาวลักษณ์  สกุลทับ 18.0 3.5 21.5 I 
4 63044020105 น.ส.ชนานุช   ฟองศรี 17.0 4.5 21.5 I 
5 63044020106 น.ส.สุธาวัลย์  เหมันต์ 40.0 6.0 46.0 I 
6 63044020108 น.ส.อาทิตยา  วารินทร์  52.0 7.0 59.0 C 
7 63044020110 น.ส.ณัฐกมล  มีร่องลอย 56.0 10.0 66.0 C+ 
8 63044020111 น.ส.สุพัตรา  บุญมายวง 49.0 6.0 55.0 C 
9 63044020113 น.ส.เก็จมณี  ทนันชัย 47.0 8.0 55.0 C 
10 63044020114 Mr.Weng   Kangzeng 55.5 8.5 64.0 C 
11 63044020115 Miss Song  Qiuyue 50.0 5.0 55.0 C 
12 63044020116 Miss Yuan  Anrui 58.0 9.0 67.0 C+ 
13 63044020117 น.ส.ปฐมาวดี  งามดี 53.5 7.0 60.5 C 
14 63044020122 น.ส.อรสา  สิทธิโชติ 56.5 8.5 65.0 C 
15 63044020123 น.ส.สิริรักษ์  ร่มโพธิ์ศรีทอง 54.0 7.0 61.0 C+ 



   ๑๐ 

 

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

Section 02 
1 63044021101 น.ส.พิมพ์นิภา  ยศต๊ะนิล 51.5 7.0 58.5 C 
2 63044021106 น.ส.สุภลักษณ์  อวนใหญ่ 55 6.0 61 C 
3 63044021108 น.ส.อาทิตยา  ค าหลวงเดิม  59.5 9.0 68.5 C+ 
4 63044021109 นายผดุงชน   ดวงแก้ว 48 10.0 58 C 
5 63044021116 น.ส. สิมิลัน  ศรีพูล 58 8.5 66.5 C+ 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

Section 01     
1 63044020101 น.ส.อารีย์  เกษมวัฒน์ 73.5 9.5 83.0 B+ 
2 63044020102 น.ส.พุทธชาติ  เรืองนางรอง 54.0 6.0 60.0 C 
3 63044020103 น.ส.เสาวลักษณ์  สกุลทับ 47.5 3.5 51.0 D+ 
4 63044020105 น.ส.ชนานุช   ฟองศรี 54.5 4.5 59.0 C 
5 63044020106 น.ส.สุธาวัลย์  เหมันต์ 56.0 6.0 62.0 C 
6 63044020108 น.ส.อาทิตยา  วารินทร์  62.0 7.0 69.0 C+ 
7 63044020110 น.ส.ณัฐกมล  มีร่องลอย 63.0 10.0 73.0 B 
8 63044020111 น.ส.สุพัตรา  บุญมายวง 57.0 6.0 63.0 C 
9 63044020113 น.ส.เก็จมณี  ทนันชัย 55.0 8.0 63.0 C 
10 63044020114 Mr.Weng   Kangzeng 65.5 8.5 74.0 B 
11 63044020115 Miss Song  Qiuyue 60.0 5.0 65.0 C 
12 63044020116 Miss Youan  Anrui 66.0 9.0 75.0 B 
13 63044020117 น.ส.ปฐมาวดี  งามดี 72.0 7.0 79.0 B 
14 63044020122 น.ส.อรสา  สิทธิโชติ 65.5 8.5 75.0 B 
15 63044020123 น.ส.สิริรักษ์  ร่มโพธิ์ศรีทอง 63.0 7.0 70.0 C+ 
Section 02 
1 63044021101 น.ส.พิมพ์นิภา  ยศต๊ะนิล 60.5 7.0 67.5 C+ 
2 63044021106 น.ส.สุภลักษณ์  อวนใหญ่ 65.0 6.0 71.0 C+ 
3 63044021108 น.ส.อาทิตยา  ค าหลวงเดิม  67.5 9.0 76.5 B 
4 63044021109 นายผดุงชน   ดวงแก้ว 57.0 10.0 67.0 C+ 
5 63044021116 น.ส. สิมิลัน  ศรีพูล 68.0 8.5 76.5 B 

 



   ๑๑ 

 

ทั้งนี้ คณะได้ด าเนินการจัดท าหลักฐานการแจ้งตักเตือนอาจารย์ผู้สอน และส่งมายังกองบริการ  
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณารายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความ ที่ ภอ. 0096/2566   ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียน รายวิชา 1553140  
                   วรรณกรรมเอเซีย  Section 01 และ 02  กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุวรรณกาศ 
                   ในภาคเรียนที่ 1/2566  จ านวน  20  ราย ตามเสนอ 

                     4.4.3  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชา การบริหารส านักงาน
ภาครัฐ ของอาจารย์อุทัย  ละช่ัว 

                               ด้วยอาจารย์อุทัย  ละชั่ว  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 2553313  การบริหาร
ส านักงานภาครัฐ  Section 03  ได้ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  มายังกองบริการ
การศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2566   แตเ่นื่องจากมีการกรอกคะแนนสอบกลางภาคของ 
นักศึกษาไม่ถูกต้อง   
                               ในการนี้ อาจารย์อุทัย  ละชั่ว  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษา จ านวน 1 
ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65044610140 น.ส.ภัทรพรรณ  ใจฝั้น 50 24 74 B 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65044610140 น.ส.ภัทรพรรณ  ใจฝั้น 54.5 24 78.5 B+ 
 

    ทั้งนี ้คณะได้ด าเนินการจัดท าหลักฐานการแจ้งตักเตือนอาจารย์ผู้สอน และส่งมายังกอง 
บริการ การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความ ที่ มส. 789/2566  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2566) 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา  2553313  การ 
                   บริหารส านักงานภาครัฐ  Section 03  ภาคเรียนที่ 1/2566  กับอาจารย์อุทัย  ละชั่ว   
                   จ านวน 1 รายตามเสนอ  
 
 



   ๑๒ 

 

                     4.4.4  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ของอาจารย์ธีรราช  ทองหลาง  จ านวน 4 รายวิชา  

                              ด้วยอาจารย์ธีรราช  ทองหลาง  อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี  สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566  มายังกองบริการการ  
ศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีนักศึกษามีมีผลการเรียนเป็น “I”  แต่เนื่องจากผู้สอนมีปัญหา
ด้านสุขภาพและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
ประสานงานกับประธานหลักสูตร จึงไม่ได้ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนตามก าหนด  ท าให้ผลการ
เรียนของนักศึกษา เปลี่ยนเป็น “F” จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้  

1) รายวิชา 2061301  ทฤษฎีดนตรสีากล  Section 01 
2) รายวิชา 2062313  คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส Section 01 
3) รายวิชา 2063331  การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงดนตรีป๊อบปูล่าร์

และแจ๊ส  Section 01 
4) รายวิชา  2063443  ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 5  Section 01  
ในการนี้ อาจารย์ธีรราช  ทองหลาง  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาที่ 

เรียนรายวิชาดังกล่าวแต่ละรายวิชา  ดังนี้   
 

1) รายวิชา 2061301  ทฤษฎีดนตรีสากล  Section 01  จ านวน 1 ราย  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 66044352106 นายพชร  สุสะดี  49 - 49 I 

ผลการเรียนที่แก้ไข  
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 66044352106 นายพชร  สุสะดี  49 19 68 C+ 

2) รายวิชา 2062313  คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส Section 01   จ านวน 2 ราย  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64044352101 นายกีรติ   สิทธิมงคล 52.0 - 52 I 
2 64044352102 นายชลันธร   สุจิตร์  47.0 - 47 I 

ผลการเรียนที่แก้ไข  
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64044352101 นายกีรติ   สิทธิมงคล 52.0 18.0 70.0 C+ 
2 64044352102 นายชลันธร   สุจิตร์  47.0 20.0 67.0 C+ 



   ๑๓ 

 

3) รายวิชา 2063331 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงดนตรีป๊อบปูล่าร์และแจ๊ส  
Section 01  จ านวน 3 ราย  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64044352101 นายกีรติ   สิทธิมงคล 48.0 - 48.0 I 
2 64044352102 นายชลันธร   สุจิตร์  46.0 - 46.0 I 
3 64044352103 นายจีรศักดิ์  บุญด้วง 50.0 - 50.0 I 

ผลการเรียนที่แก้ไข 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64044352101 นายกีรติ   สิทธิมงคล 48.0 22.0 70.0 C+ 
2 64044352102 นายชลันธร   สุจิตร์  46.0 22.0 68.0 C+ 
3 64044352103 นายจีรศักดิ์  บุญด้วง 50.0 25.0 75.0 B 

 

4) รายวิชา  2063443  ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 5  Section 01  จ านวน 2 ราย  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64044352101 นายกีรติ   สิทธิมงคล 55.0 - 55.0 I 
2 64044352102 นายชลันธร   สุจิตร์  50.0 - 50.0 I 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64044352101 นายกีรติ   สิทธิมงคล 55.0 25.0 80.0 B 
2 64044352102 นายชลันธร   สุจิตร์  50.0 22.0 72.0 C+ 

 

             ทั้งนี้ คณะได้ด าเนินการจัดท าหลักฐานการแจ้งตักเตือนอาจารย์ผู้สอน และจัดส่ง 
มายังกองบริการการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

(เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ ดน. 344/2566  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566) 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ธีรราช  ทองหลาง  
                   ภาคเรียนที่ 1/2566 จ านวน 4 รายวิชา ตามเสนอ ดังนี้    

1) รายวิชา 2061301  ทฤษฎีดนตรีสากล  Section 01  จ านวน 1 ราย  
2) รายวิชา 2062313  คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส Section 01 จ านวน 2 ราย 



   ๑๔ 

 

3) รายวิชา 2063331  การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงดนตรีป๊อบปูล่าร์
และแจ๊ส  Section 01  จ านวน 3 ราย 

4) รายวิชา  2063443  ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 5  Section 01 จ านวน 2 ราย 
 
            วาระที่  4.5  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน  รายวิชา ชีวิตชาญฉลาดในยุค
ดิจิทัล ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  

- ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม – 

         (แจ้งส านักวิชาศึกษาท่ัวไปทราบเพ่ือประสานด าเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัต ิ
                                                   และน าเสนอใหม่อีกครั้ง)   
 

           วาระที่ 4.6  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชา การเขียนแบบวิศวกรรม 
ของอาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา 
                          ด้วยอาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา   อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 7007701  การเขียนแบบ
วิศวกรรม  Section 04   ได้ด าเนินการส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566  มายังกองบริการการศึกษาแล้ว 
เมื่อวันที่  31  ตุลาคม 2566   แต่เนื่องจากในระบบไม่พบคะแนนของนักศึกษา จึงท าให้ผลการเรียนของ 
นักศึกษาเป็น F  แตเ่นื่องจากยังไม่มีความช านาญในการกรอกคะแนนในระบบประมวลผลการเรียนแบบใหม่  
จึงท าให้กรอกระดับผลการเรียนผิดพลาด และกรอกคะแนนตกหล่น  
                            ในการนี้ อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษา จ านวน 1 
ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

ค ะ แ น น
รวม 

ผ ล ก า ร
เรียน 

1 66046710123 น.ส.มณีรัตน์   โพธิ์ศรี  51 16 67 F 

ผลการเรียนที่แก้ไข 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

ค ะ แ น น
รวม 

ผ ล ก า ร
เรียน 

1 66046710123 น.ส.มณีรัตน์   โพธิ์ศรี  67 16 83 A 
 

            ทั้งนี้ คณะได้ด าเนินการจัดท าหลักฐานการแจ้งตักเตือนอาจารย์ผู้สอน และจัดส่ง 
มายังกองบริการการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

(เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความ ที่ ทอ. 1213/2566  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566) 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาที่เรียนรายวิชา รายวิชา 7007701  การ 
                   เขียนแบบวิศวกรรม Section 04 กับอาจารย์ ดร. กณพ  วัฒนา ในภาคเรียนที่ 1/2566   
                   จ านวน   1 ราย ตามเสนอ 
 



   ๑๕ 

 

                 วาระที่  4.7  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2565 
                 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พศ. 2565 
จ านวน 1 ราย  เนื่องจากต้องการน าศักยภาพเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ราย เนื่องจากได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  
        ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม  ฉบับปี พ.ศ.
2565 จ านวน 2 ราย ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม   
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่
เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ นายชาติทนง 
    โพธิ์ดง  

ปร.ด. วนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2559 เปลี่ยน
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

  วท.ม. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

   วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2542 

2 อาจารย ์ น.ส.พุทธด ี
      อุบลศุข 

ปร.ด. การจัดการพลัง 
งานและสมารด์ก
ริด เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัพะเยา 2564 เตรียมความ
พร้อมในการ
พัฒนาหลักตร
ระดับบณัฑติ 

ศึกษา 
วท.ม. พลังงานทดแทน มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 2542 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบตั ิ

1 ผศ. นายชาติทนง 
    โพธิ์ดง  

ปร.ด. วนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2559 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

  วท.ม. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

   วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2542 

1 ผศ.  น.ส.จันทรเ์พ็ญ      
     ชุมแสง  

ปร.ด. ทรัพยากรที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2552 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

วท.ม. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  2535 



   ๑๖ 

 

                         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   

          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                   สิ่งแวดล้อม  ฉบับปี พ.ศ. 2565  ตามเสนอ จากนั้นให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 
                   พิจารณาตามล าดับ 
 
                 วาระที่  4.8  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ฉบับปี พ.ศ. 2563 

                 ด้วยคณะวิทยาการจัดการ  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ฉบับปี พศ. 2563 จ านวน 1 ราย  
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2567  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2566 
เรียบร้อยแล้ว  
        ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  ฉบับปี พ.ศ.2563 
จ านวน 1 ราย ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม   
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 ผศ. น.ส.กิ่งดาว 
จินดาเทวิน 

ปร.ด. การศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร ์

2552 เกษียณอายุ
ราชการในเดือน

กันยายน 
2567 

  บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 

   บธ.บ. การตลาด มหาวิทยลัยรามค าแหง 2531 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบตั ิ

1 อาจารย ์ น.ส.พิชญาพร 
พีรพันธุ์ 

ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2566 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

                         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   

          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 



   ๑๗ 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ 
                   ตลาดดิจิทัล  ฉบับปี พ.ศ. 2563  จ านวน 1 ราย ตามเสนอ จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการ 
                   สภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ 
 
                 วาระที่  4.9  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2566 

                 ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ฉบับปี พศ. 2566 
จ านวน 1 ราย  เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม   โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 
5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  
        ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ฉบับปี พ.ศ.2566 
จ านวน 1 ราย ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม   
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 รศ.. นายกันต์  
   อินทุวงศ์ 

Ph.D. Industrial 
Education 

Panjab University 2550 ย้ายไปหลักสตูร    
วศ.ม. 
(การจัดการงาน
วิศวกรรม) 

  กศ.ม. อุตสาหกรรม
ศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2542 

   บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร 2539 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบตั ิ

1 ผศ. น.ส.พลิศภัทร์ 
          ค าฟ ู

วท.ด. วัสดุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเขียงใหม่  2551 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

  วศ.ม. เทคโนโลยีวัสด ุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2545 

   วท.บ. วัสดุศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2541 

                         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   

          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 

มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
                    เทคโนโลยีอุตสาหการ  ฉบับปี พ.ศ. 2566  จ านวน 1 ราย ตามเสนอ จากนั้นน าเสนอ 
                    คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ 



   ๑๘ 

 

           วาระที่  4.10  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัส
รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2566  

                              จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2566  เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2566  ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
และโครงสร้างหลักสูตรในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย   ในการนี้  กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัสรายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2566  โดยมีประเด็นเสนอ
พิจารณาในเรื่องความรับผิดชอบรหัสรายวิชาในหลักสูตรจะคงไว้อย่างไรบ้าง  
                             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

    (เอกสารประกอบอ้างอิง   1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัสรายวิชาใน 
หลักสูตร พ.ศ. 2566  
                                    2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชา 
 ใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์)     
ข้อเสนอแนะ 

1) ต่อไปหลักสูตรจะไม่สังกัดคณะ แต่จะอยู่สังกัดของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการก าหนดรหัสรายวิชา 
จะต้องก าหนดตามเจ้าของศาสตร์เฉพาะแต่ละสาขา และใช้ระบบที่เป็นสากลในการด าเนินการ กรณีที่เป็น
รายวิชาที่เป็นปฏิบัติการอาจต้องก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมว่า กรณีที่มีสาขาวิชาที่มีสเปคเฉพาะ อาจมี “/” (Slash) 
หรือมีการตกลงกันว่าการพิจารณาผู้สอนต้องด าเนินการโดยเจ้าของหลักสูตร  

2) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหมส่ายครู ที่ยังไม่เคยประกาศไว้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรืออ่ืน ๆ   จะต้องมีการแจ้งข้อมูลสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ิมเติมไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบทุกป ี
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัสรายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 
                  2566 ตามเสนอ  

           วาระที่  4.11  การพิจารณากรอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบาย
การพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 

                                เพ่ือให้การด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร เป็นไปตามนโยบายการ
บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  จึงเห็นควรให้มีการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567   
                               จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

 (เอกสารประกอบอ้างอิง  1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567   
                               2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2565 



   ๑๙ 

 

                               3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 
                               4. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565)   
 

ข้อคิดเห็น 
1) ควรมีการก าหนดค านิยามค าว่า “อาจารย์ประจ า” ให้ทราบว่า  ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  และต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ในรอบห้าปีอย่างต่อเนื่อง” เพ่ิมเติมไว้ในประกาศ 
2) เจตนาในการออกแนวปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ต้องการให้อาจารย์ทุกคนมีหลักสูตรสังกัด โดยต้อง 

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในขั้นต้น  อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และต้องมีการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้พร้อมส าหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน 

3) ควรมีการก าหนดช่วงระยะเวลาส าหรับให้อาจารย์ประจ าต้องมีหลักสูตรสังกัด ภายในระยะเวลากี ่
เดือน กี่ปี  หรือภายในปีการศึกษาใด ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้มีการเตรียมแผนการพัฒนาหลักสูตรได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อ 4.1  อาจปรับแก้ไขเป็น “ให้อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยทุกคน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในมหาวิทยาลัย หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย ใน
แต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (6 เดือน) “ เพ่ือให้มีการจัดท าผลงานทางวิชาการและใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีได้   

2) ควรเพิ่มข้อความเป็นวรรคสอง ในข้อ 4.1 ดังนี้  “กรณีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะต้องมีแผน 
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้มีผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและพร้อมส าหรับการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน” 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนา 
                  หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
                  ของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  

           วาระที่  4.12  การพิจารณาแนวทางการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

   เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิ- 
ภาพ สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2565   จึงเห็นควรให้มีแนวทางการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ระหว่งสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

(เอกสารประกอบอ้างอิง  1. ตัวอย่างขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน  
การศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ  
 



   ๒๐ 

 

                              2. แผนผังขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในและ 
ภายนอกประเทศกับสถาบันการศึกษา หน่วยงทนา และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การก าหนดแนวทางการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง 
                 สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตามเสนอ  

            วาระที่  4.13  การพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) การปรับปรุง
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ   

                                ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการเสนอกรอบแนวคิด  (Concept Paper) 
การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 3  หลักสูตร ตามล าดับดังนี้  

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) 

(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) 

(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจสม้ยใหม่  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) 

                                โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 2566 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 
7/2566  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2566 เรียบร้อยแล้ว  
   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

          (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ วจ. 881/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) 
1.1) หลักสูตรควรมีการน าเสนอให้เห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของ PEO PLO YLO ในสไลด์ 

ให้เห็นภาพที่ชัดเจน    
1.2) ควรมีการจัดท าสไลด์เพิ่มเติม เพ่ืออธิบายสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของ PEO  PLO และ  

YLO  
1.3) ให้ทุกหลักสูตรใช้รูปแบบการน าเสนอกรอบแนวคิดทีค่ณะครุศาสตร์ใช้น าเสนอล่าสุด ให้เป็น 

รูปแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับให้ครอบคลุม ชัดเจนแล้ว และต้องอธิบายเหตุผล
หรือจุดอ่อนที่ท าให้ต้องปรับุรงหลักสูตร มีจุดอ่อนหรือสถานการณ์ใดที่ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลง  มีการ
สถานการณ์นั้นไปพิจารณาร่วมกับ Stakeholder Need ที่วิเคราะห์ออกมา ก าหนดเป็น Need  วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้  และไปพิจารณาออกแบบรายวิชา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปและตรงกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิตได้   
           1.4) การน าเสนอกรอบแนวคิด ต้องมีการสรุปเนื้อหา ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของข้อมูลต่าง ๆ ที่
ส าคัญ   ไม่ควรเกิน 5-6 สไลด์  โดยแสดงให้เห็นความจ าเป็นที่ต้องปรับ สิ่งที่ปรับคืออะไร และสิ่งที่คาดว่าจะ
ได้จากการปรับปรุง  



   ๒๑ 

 

          1.5) ควรมีตารางแสดงภาพรวมความเชื่อมโยงของหลักสูตรที่เกิดขึ้นตั้งแต่ PEO  PLO และ YLO ซึ่ง
ในการประกันคุณภาพระบบ AUN QA  จะต้องแสดงความเชื่อมโยงกันให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันว่า PEO 
ที่ก าหนดตอบ PLO ข้อใด และครอบคลุม PEO ของหลักสูตรหรือไม่  และการจัดท า YLO ต้องเชื่อมโยงกับ 
PLO และสามารถสรุปให้เห็นว่าสมรรถนะรายชั้นปีจะต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEO) 
นักศึกษาจึงจะส าเร็จการศึกษา  

    1.6) การปรับลดรายวิชาศึกษาท่ัวไป และเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  ควรน าเสนอให้ทราบว่า 
ปรับเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรายวิชาใด  กี่วิชา เหตุผลที่ต้องเพ่ิมหรือปรับรายวิชานั้น คืออะไร  

1.7) ควรปรับการเขียน PEO และ PLO ให้เป็น Verbs ทีม่ีความชัดเจน และกระชับ   
    1.8)  การเขียน YLO อาจยาวเกินไป ในแต่ละชั้นปีอาจไม่ต้องแยกเป็นภาคการศึกษา  อาจแยกเป็น  

PEO  ลงไปสู่ PLO  และใน  PLO จึงแยกเป็น  YLO แต่ละชั้นปี โดยให้ใช้รูปแบบการน าเสนอตามท่ีคณะ 
ครุศาสตร์ใช้น าเสนอที่ผ่านมา  

1.9) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ในหลายมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้า 
เรียนจ านวนมาก  ควรมีการน าเสนอการส ารวจและวิเคราะห์ Stakeholder ให้หลากหลายแหล่งมากขึ้น เห็น
ว่าควรมีการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ หรือส านักส่งเสริมการเรียนรู้
ของจังหวัด (สกร.) และผู้ที่ท างานแล้วเพ่ิมเติม ว่ามีโอกาสที่จะส่งผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรสาขาวิชานี้มากน้อย
เพียงใด  

   1.10)  หลักสูตรควรมีการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นแบบโมดูล เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  เพ่ือรองรับ 
ผู้เรียนที่เรียนจบจากการศึกษานอกระบบ หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว  ให้สามารถเรียนเก็บสะสมหน่วยกิต
ไว้ในระบบคลังหน่วยกิตได้ เมื่อสะสมหน่วยกิตได้ระดับหนึ่งและสนใจที่จะเข้าเรียนเพ่ือขอรับปริญญาก็อาจจะมี
การเปิดเรียนเป็นหลักสูตรภาคพิเศษให้เรียนเสาร์-อาทิตย์เพ่ือให้ครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรต่อไป   

1.10) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ควรมีการจัดเรียงล าดับอาชีพหลักส าคัญที่นักศึกษา 
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้แน่นอน อย่างน้อย 5 อาชีพ และเป็นอาชีพที่หลากหลายทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน  โดยไม่ต้องเสนอแนวทางการประกอบอาชีพที่สอง เนื่องจากไม่ใช่หลักสูตรสายครู ที่เน้นอาชีพครู 
 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) 
2.1) ควรมีการเตรียมตอบค าถามว่า ท าไมผู้เรียนจึงจะต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ เนื่องจากปัจจุบัน 

ผู้สนใจเรื่องการขาย การตลาด หรือท าธุรกิจสามารถที่จะเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องจบระดับปริญญา
ตรีก็ได้  หลักสูตรมีจุดเด่นในการท าการตลาดอย่างไร  เช่น สามารถที่จะสามารถที่จะจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
และจัดเก็บหน่วยกิตสะสมไว้เพ่ือขอรับปริญญาต่อไปได้ เป็นต้น 

2.2) เนื่องจากทั้ง 3 หลักสูตรมีการน าเสนอในคราวเดียวกัน  และบางรายวิชาเรียนร่วมกันได้  ควร 
ต้องเตรียมค าตอบเพ่ืออธิบายให้ได้ว่าหลักสูตรที่เรียนในระบบปริญญาตรี ดีกว่าระบบการเรียนรู้จาก You 
tube อย่างไร เช่น การจัดท าหลักสูตรระยะสั้นแบบโมดูล เพ่ือตอบโจทย์การสร้างอาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น  
        2.3) อาจมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเสริมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เก็บสะสมรายวิชา หน่วยกิต  
และขอปริญญาภายหลังได้ เพ่ือสร้างความแตกต่างจากผู้เรียนทางออนไลน์จาก Youtube โดยอาจเชิญผู้ที่
ประสบความส าเร็จจากการท าตลาดธุรกิจออนไลน์มาประกอบ  
        2.4)  ควรมีการเตรียมตอบค าถามเกี่ยวกับ การน าเรื่องดิจิทัลมาตอบโจทย์กับเรื่องการตลาดได้อย่างไร 
บ้าง เมื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ  

  2.5) สไลด์ที่น าเสนอมีความชัดเจน มีภาพประกอบ มีความเชื่อมโยงกันของ PEO  PLO  และ YLO  ที ่



   ๒๒ 

 

น าไปสู่รายวิชา เข้าใจง่าย สามารถดูผลย้อนกลับได้  ส่วนในเรื่องการใช้ดิจิทัล ควรจะมีการวางรายวิชาอย่างไร
ให้มีความยืดหยุ่น ไม่ให้ล้าสมัย (Out) เมื่อจะเปิดใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2568 หรือในอีก 4 ปีข้างหน้า 
เพ่ือสร้างจุดเด่นของหลักสูตร ในการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้  

2.6)  ในสไลด์ระบุว่ามีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเกือบทุกรายวิชา  ควรระบุให้ชัดเจนว่า “ทุก 
รายวิชา”  หรือ “บางรายวิชา” ควรระบุว่ามีรายวิชาใดบ้าง   หรือจ านวนกี่รายวิชา ให้ทราบในการน าเสนอ  
        2.7) ใน PLO3 และ PLO4  ควรตัดค าว่า “สามารถ” ที่น าหน้าออก 

   2.8) ในสไลด์แสดงความเชื่อมโยง PLO ไปสู่  YLO  แต่เห็นว่าใน YLO บางข้อสามารถเชื่อมโยงกับ  
PLO ได้หลายข้อ จึงควรเขียน YLO เพ่ิม เพ่ือเชื่อมโยงกับ PLO ให้ครอบคลุมทุกข้อ และแสดงสมรรถนะที่
สามารถบรรลุได้แต่ละชั้นปี  เช่น  
            PLO1  หากเริ่มเกิดขึ้นในชั้นปีที่ 1 ก็สามารถเกิดสมรรถนะต่อเนื่องไปจนถึงชั้นปีที่ 4   
            PLO2  หากเริ่มเกิดในชั้นปีที่ 2 ก็สามารถเกิดสมรรถนะต่อเนื่องไปได้จนถึงชั้นปีที่ 4 
            PLO3  หากเริ่มเกิดขึ้นในชั้นปีที่ 3  ก็สามารถเกิดสมรรถนะต่อเนื่องไปได้จนถึงชั้นปีที่ 4 
            PLO5  แสดงออกถึงความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตฯ สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4   โดย 
                     เขียน YLO เพ่ิมเพ่ือให้เชื่อมโยงกับ PLO ให้ครอบคลุมไดม้ากขึ้น   

2.9) ควรเพิ่มการแสดง YLO  ในสไลด์ต่อท้ายจาก PEO  PLO  และแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
ให้เห็นเป็นภาพรวม  
        

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) 

         3.1) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  ต้องอธิบายว่ามีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน
ที่น าเสนอพร้อมกันอย่างไร  กลุ่มนักศึกษาเป้าหมายที่จะเข้าเรียนคือกลุ่มใด  เห็นว่าสาขาวิชาด้านการจัดการ
จะกว้างและหางานยาก ควรมีการเสนอเน้นความเฉพาะทางว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้ว จะเป็นผู้ประกอบการ  นักธุรกิจ Start up หรือผู้บริหาร/นักบริหารจัดการ ให้ชัดเจน  ยกเว้น
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลที่จะมีความเฉพาะทางมากกว่า  
         3.2) ค าว่า “สมัยใหม่” เป็นค าที่กว้าง จะมีเรื่องใดเป็นองค์ประกอบบ้าง  มีความเป็นสมัยใหม่ในทาง
ธุรกิจอย่างไร  มีอัตลักษณ์นักศึกษาต่างจากสาขาวิชาอ่ืนอย่างไร จะมีความเป็นสมัยใหม่ตลอดได้อย่างไร  
         3.3) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ น าเสนอว่าในเชิงนโยบายจะมีเป้าหมายการสร้างนัก
ธุรกิจในระดับชุมชน  แต่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอาจจะมองภาพถึงการ
เป็นนักธุรกิจในระบบออนไลน์  ไม่เข้าใจว่าหลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่เกี่ยวกับชุมชนอย่างไร และเมื่อ
จบแล้วส่วนใหญ่จะเข้าท างานในกรุงเทพมากกว่าในชุมชน  ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีความชัดเจนว่า “สมัยใหม่” 
จะเป็นอย่างไร และประชาสัมพันธ์ท าการตลาดให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนชั้น ม.
6 หรือระดับ ปวช./ปวส. ให้มากขึ้น  ยกเว้นเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ส าหรับผู้ที่ท างานหรือท าธุรกิจอยู่
แล้ว อาจมีความเข้าใจ และสมัครเข้าเรียนกับหลักสูตรได้ง่ายกว่า 
         3.4) PEO4  ระบุถึง “...มีการสื่อสารที่ดี...” แต่ใน PLO ที่ตอบวัตถุประสงค์ (PEO) ของหลักสูตรยังไม่
มีเรื่องของการสื่อสาร  จึงควรเพิ่ม PLO ทีเ่กี่ยวกับการสื่อสารที่ดี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
         3.5) ใน PEO4  ระบุค าว่า “..มีความคิดเชิงระบบ..”  และใน PEO5 ระบุว่า “เป็นนักคิด...” ว่ามี
ความหมายเดียวกันหรือไม่ ควรตรวจสอบทบทวนอีกครั้ง  



   ๒๓ 

 

         3.6) ใน PEO5 ระบุว่า “..เป็นนักวิจัย..”  ควรทบทวนว่าเมื่อนักศึกษาเรียนในชั้นปีที่ 4  จะมีรายวิชา
หรือกระบวนการที่จะพัฒนาสมรรถนะให้นักศึกษาเป็น “นักวิจัย” ได้หรือไม่  
          3.7) ให้หลักสูตรพิจารณาทบทวนความเชื่อมโยงของ PLO กับ YLO แต่ละชั้นปีให้ครบถ้วน ครอบคลุม 
          3.8) ใน PLO3 “เห็นคุณค่าในหลักธรรมาภิบาล...” ควรระบุให้ชัดว่าเป็นธรรมาภิบาลข้อใดที่เกี่ยวข้อง
จากทั้งหมด 10 ข้อ  เพื่อให้สามารถวัดผลได้ง่าย  

ข้อเสนอแนะภาพรวม 3 หลักสูตร 

1) ในการน าเสนอควรมีผู้น าเสนออธิบายภาพรวมและความเกี่ยวข้องกันของทั้ง 3  หลักสูตรใน 
เบื้องต้นก่อน  เนื่องจากทั้ง 3 หลักสูตรสาขาวิชา เป็นศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องคล้ายกันและให้มีการเรียงล าดับ
การน าเสนอหลักสูตรให้เหมาะสม เข้าใจง่าย สามารถเสนอแยกจุดเน้น และชี้ชัดความแตกต่างกันของแต่ละ
หลักสูตรให้เห็นชัดเจนก่อนที่จะแยกน าเสนอแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา   

2) หลักสูตรควรน าเสนอความแตกต่าง ความเฉพาะทางของแต่แต่ละหลักสูตรสาขาให้ชัดเจน กลุ่ม 
เป้าหมายของแต่ละหลักสูตรเป็นอย่างไร  และ Output ในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา เนื่องจากมี
ความคล้ายคลึงกัน  เห็นว่า หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่จะเป็นเรื่องที่กว้างและครอบคลุมอีก 2 
หลักสูตร  ควรจะต้องอธิบายเพื่อแยกชี้ชัดอัตลักษณ์นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้เห็นชัดเจน 
         3)  การน าเสนอภาพรวมหลักสูตรอาจใช้แนวทางการตอบค าถามตาม Value Chain อาจอธิบายเรื่อง
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ซึ่งเต็มตาม Value Chain ก่อน  ตามด้วยเรื่อง การจัดการธุรกิจบริการ  ที่เน้นการ
เรียนเรื่องอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ซ่ึงไม่ครบตาม Value Chain  และการตลาดดิจิทัล  ซึ่งไม่ครบตาม Value 
Chain แต่สามารถที่จะแยกอธิบายเฉพาะสาขาวิชาได้ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบว่าแต่ละหลักสูตรไม่ได้ซ้ าซ้อน
กัน  และกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะเลือกเรียนได้ถูกต้อง ตรงความต้องการ  

 4) ให้หลักสูตรปรับรูปแบบการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด และคณะครุศาสตร์ใช้น าเสนอที่ผ่านมา  โดยขอแบบฟอร์มได้ที่กองบริการการศึกษา และพิจารณา
ทบทวนความเชื่อมโยงกันของ PEO  PLO  และ YLO  แต่ละข้อให้เหมาะสม ครบถ้วน  

 5) ให้หลักสูตรปรับแก้ไขการน าเสนอกรอบแนวคิดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงาน 
วิชาการ โดยอาจส่งให้กองบริการการศึกษา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบอีกครั้ง  พร้อมเตรียม
ตอบค าถามต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) การปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 
                  วิทยาการจัดการ  จ านวน 3  หลักสูตรตามเสนอ โดยให้พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
                  ของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  

           วาระท่ี  4.14  การพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)  

                              ด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2567)  โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ครั้งที่ 11/2566   เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2566  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม                                
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                             ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรได้น าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) การปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2566 มาครั้งหนึ่งแล้ว  ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะให้หลักสูตรพิจารณาด าเนินการให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ครบถ้วน เรียบร้อยก่อน จึงจะ 
ให้น าเสนอกรอบแนวคิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการตามล าดับต่อไปได้  โดยได้เสนอแนวทางการ
พิจารณาหาศักยภาพจากคณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็นตามเกณฑ์มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นทางเลือกเพ่ิมเติมจากท่ีหลักสูตรจะท า MOU กับสถานประกอบการและเสนอบุคคลภายนอกจาก
สถานประกอบการมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการต่าง ๆ และสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 ได้ทัน  
     (เอกสารประกอบอ้างอิง   บันทึกข้อความ ที่ ทอ. 1183/2566 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)  
 

             ในการนี้ ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ได้จัดให้มีการพูดคุยหารือร่วมกัน
ถึงแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศ ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3 แนวทาง คือ    

1) ใช้ศักยภาพของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 
2) ใช้ศักยภาพอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมพัฒนาหลักสูตร 
3) ใช้ศักยภาพจากบุคคลภายนอก   

               ซึ่งจากการหารือสรุปว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
สารสนเทศ  ได้ติดต่อขอใช้ศักยภาพของอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับ
ชอบหลักสูตรเพ่ิม อีก 2 ราย คือ  อาจารย์มานิตย์  พ่วงบางโพ  และอาจารย์สุรพล  ชุ่มกลิ่น รวมเป็น 5 ราย 
ครบตามเกณฑ์จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ข้อสังเกต  
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นศักยภาพจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 ราย  

ยังขาดคุณสมบัติในเรื่องผลงานทางวิชาการที่เผยแพร ่ เนื่องจากวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์มานิตย์  
พ่วงบางโพ  เพ่ิงเข้าร่วมสมาคมเพียงปีเดียว และผลงานวิชาการของอาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น มีการจัดและตีพิมพ์
เป็นครั้งที่ 10 แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมสมาคม ซึ่งตามเกณฑ์ต้องมีสมาคมเข้าร่วมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี  

2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการเสนอแนวทางไว้ 2 แนวทาง คือ การแก้ไขคุณสมบัติอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้อง ครบถ้วน  แล้วจึงด าเนินการเสนอหลักสูตรตามล าดับ และอีกแนวทางหนึ่ง คือ 
การน าหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียนมาพิจารณา และพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลาย  

3) เดิมหลักสูตรมีการเตรียมท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือน าบุคลากรมาร่วมเป็น 
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการท าข้อตกลงไว้ก่อนแล้ว 
สามารถจะด าเนินการต่อไปดีหรือไม่ เนื่องจากในช่วงรอประสานขอศักยภาพจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 2 ท่าน ได้มีการด าเนินการควบคู่กันไว้  

 

 



   ๒๕ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1) อาจารย์ทุกคนของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจะต้อง  

พร้อมที่จะพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือเป็นศักยภาพของในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ทุกคณะในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ต่อไปหลักสูตรจะอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย ไม่ได้สังกัดคณะใดคณะหนึ่ง และสามารถใช้คนร่วมกันได้  

2) กรณีหลักสูตรต้องการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการปีการศึกษา 2567  โดยจะท าแบบ สมอ. 
08 เพ่ือเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมเดือนมกราคม 2567 เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องเสนอไปยัง สป.อว. พิจารณาก่อน แล้วจึงน าไปแก้ไขในระบบ CHECO ให้เรียบร้อย  
จึงสามารถเปิดสอนได้  ซึ่งจะใช้เวลาในการด าเนินการหลายเดือน และอาจด าเนินการไม่ทันในการเปิดเรียนปี
การศึกษา 2567    ดังนั้น เห็นว่า หลักสูตรควรเลื่อนเป็นการปรับปรุงเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2568 โดย
ด าเนินการในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เรียบร้อยครบตามเกณฑ์มาตรฐานก่อน และจะมีเวลาในการ
ด าเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ 

3) การท าหลักสูตรมีกฎหมายและเกณฑม์าตรฐานก ากับ บังคับ และต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม 
ขั้นตอนกระบวนการที่ก าหนด  ซึ่งในขั้นตอนแรกคือเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
ถูกต้องเรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเป็นการน าเสนอกรอบแนวคิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการ  จากนั้นจึงน าไปจัดท าเป็นรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือ
วิพากษ์หลักสูตร และน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ตามล าดับจนถึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหลักสูตร 

4) กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 2 ท่านที่มาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขณะนี้ 
อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ อาจท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรไม่ทันใช้เปิดรับสมัครก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  เห็นว่าควรเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้รับในปีการศึกษา 2568 
แทน  ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาในเดือนสิงหาคม 2567 โดยให้ด าเนินการเรื่องผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 2 คนให้เรียบร้อยตามเกณฑ์ก่อน แล้วจึงน า
ด าเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2568  ตามล าดับต่อไป ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสม 
และไม่ผิดกฎหมายหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

5) หลักสูตรควรชะลอการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการตามช่วงเวลาที่ 
ก าหนดไว้ โดยอาจขยายเวลาออกไปก่อน  เพ่ือรอน าเสนอหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการก่อน  
และมีชื่อหลักสูตรอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม สอดคล้องในเรื่องระยะเวลาการด าเนินการ  
 

มติที่ประชุม  1. ให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เลื่อน 
                     การปรับปรุงหลักสูตร เป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2568  
                     แทน เพื่อด าเนินการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนเรียบร้อยก่อน จึง 
                     ด าเนินการน าเสนอหลักสูตรตามล าดับอีกครั้ง 
                 2. กรณีจะมีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการภายนอก ควรรอให้ได้น าเสนอ 
                     รายละเอียดหลักสูตรผ่านการน าเสนอสภาวิชาการเป็นเบื้องต้นก่อนจึงด าเนินการได ้หรือ 
                     ประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เหมาะสมของช่วงระยะเวลา ใน 
                     การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 



   ๒๖ 

 

           วาระที่  4.15  การขอขยายเวลาการรับช าระค่าลงทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2567 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1  

                              ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี  แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 รอบท่ี 1  แจ้งความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติม  เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยได้ประกาศก าหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนไว้ และปิด
ระบบรับรายงานตัวไปแล้ว  ประกอบกับที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนยืนยันเป็นนักศึกษาใหม่ จ านวน 89 คน จาก 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 180 คน   ดังนั้น จึงขออนุญาตขยายเวลาในเปิดระบบการลงทะเบียนยืนยันการ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือรองรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ในรอบที่ 1 เพ่ิมเติมไปจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2567   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ขยายเวลาการลงทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก 
                    เป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567  ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้ตลอดทั้งปี  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 

           5.1  แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกคะแนนผลการเรียนในระบบ  
และการนับระยะเวลาสิ้นสุดในการแจ้งตักเตือนหรือด าเนินการทางวินัย ทีเ่กิดจากความบกพร่องในการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการเรียน หรือส่งผลการเรียนล่าช้าแต่ละครั้ง   

                   รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอประเด็น
สอบถาม หารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด าเนินการกรณีอาจารย์ผู้สอนส่งผลการแก้ไข I  ไม่เป็นไปตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หรือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ซึ่งให้ถือเป็นความบกพร่องของอาจารย์ผู้สอน  
และก าหนดแนวทางไว้ว่า เมื่อมีการตักเตือน 2  ครั้งแล้ว ในครั้งที่ 3 จะต้องถูกมหาวิทยาลัยด าเนินการทาง
วินัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ และการก ากับ ติดตามการส่งผลการ
ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ลงวันที่ 26 กันยายน 2556  แตเ่นื่องจากที่ผ่านมา มีอาจารย์บางท่านที่ไม่
มีความเข้าใจการใช้งานระบบ กรอกข้อมูลผลการเรียนผิดพลาดและ ไม่สามารถแก้ไข ต้องท าเรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงผลการเรียน และมีการเริ่มนับการตักเตือน   จึงขอสอบถามหารือว่าการท าบันทึกตักเตือน  หรือ
การด าเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง  จะมีการระยะเวลาสิ้นสุดในการตักเตือนหรือด าเนินการทางวินัยแต่
ละครั้งได้หรือไม่   
ข้อคิดเห็น  

1) เห็นด้วยกับการก าหนดให้มีระยะเวลาสิ้นสุดของผลการถูกแจ้งตักเตือน หรือการด าเนินการวินัยแต่ 
ละครั้งของอาจารย์ผู้สอน ในการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน หรือส่งผลการเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือเป็นการให้โอกาสในการปรับปรุงตัว 
        2) ที่มาของการจัดท าระบบบันทึกและเผยแพร่ผลการเรียนของกองบริการการศึกษา เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้อาจารย์บันทึกข้อมูลคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน  และเมื่อถึงระยะเวลาในการส่งผลการเรียนต่อ
คณะ ให้เรียกข้อมูลมาเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการคณะพิจารณาผลให้เรียบร้อย ซึ่งในข้ันตอนนี้คณะยังสามารถ
ที่จะตรวจสอบและแก้ไขผลการเรียนได้ ก่อนที่จะยืนยันผลการเรียนที่คณะอนุมัติในระบบ ข้อมูลก็จะแสดงผล
ในระบบของกองบริการการศึกษาทันที  แล้วจึงสามารถพิมพ์ออกมาตรวจสอบได้  ซึ่งกองบริการการศึกษาไม่
สามารถจะแก้ไขได้อีก  ดังนั้น  จึงเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนและขอเป็นมติว่า คณะและหลักสูตรต้องการ



   ๒๗ 

 

ให้มีการเว้นช่วงเวลาในการเผยแพร่ผลการเรียนในระบบของกองบริการการศึกษา หลังจากนักวิชาการศึกษา
ของคณะกรอกข้อมูลผลการเรียนไว้หรือไม่ เพ่ือให้มีเวลาในการตรวจสอบ ทบทวนผลการเรียนให้ถูกต้อง 
เรียบร้อยก่อนที่จะกดยืนยัน และแสดงผลให้นักศึกษาเห็นในระบบ 
         3)  การท าช่องหลายช่องไว้ในระบบกรอกคะแนน กองบริการการศึกษาจัดท าไว้ไห้อาจารย์ผู้สอน 
กรอกข้อมูลการให้คะแนนในหัวข้อรายละเอียดย่อยอ่ืน ๆ  เห็นว่าระบบการกรอกคะแนนที่จัดท าไว้หลายช่อง 
จะสะดวกส าหรับอาจารย์ที่มีการแบ่งการให้คะแนนย่อยในเรื่องต่าง ๆ   ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา  แต่อาจมีบางส่วน
ที่อาจต้องปรับปรุง  

4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีปัญหาในการกรอกข้อมูลที่ท าไว้หลายช่อง เนื่องจากจะ 
เป็นข้อมูลหลักฐานว่ามีการให้คะแนนย่อยจากส่วนใดบ้าง หากมีการแสดงเพียงรวมคะแนนรวมระหว่างภาค 
กับคะแนนปลายภาคเท่านั้น เมื่อนักศึกษาสอบถามอาจจะตอบนักศึกษาไม่ได้ว่าคะแนนที่ได้มาจากส่วนใดบ้าง 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการเพ่ิมข้ันตอนการตรวจทวนข้อมูลคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนบันทึก กับข้อมูลที่นักวิชาการ 
ศึกษาบันทึกลงในระบบและพิมพ์ออกมาตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากหากมีการกรอกผิด เมื่อมีการ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะตรวจสอบก็จะตรวจสอบจากข้อมูลที่กรอกผิดและพิมพ์ออกมาเท่านั้น  

2) ส่วนใหญ่ที่มาของการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน จะมาจากนักศึกษาตรวจพบและร้องเรียนต่อ 
อาจารย์ผู้สอนหรือคณะเพ่ือแก้ไข ดังนั้น ต่อไปในระดับหลักสูตรและคณะควรจะต้องมีการวางระบบตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างเคร่งครัด โดยอาจมีการก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ิมเติมที่ระดับคณะ ทั้งในเอกสารข้อมูลผล
การให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน  กับเอกสารข้อมูลที่นักวิชาการศึกษาคณะพิมพ์ออกมาจากระบบ  ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เรียบร้อยก่อนส่งข้อมุลให้กองบริการการศึกษา  ส่วนกองบริการการศึกษาอาจมีการขยายเวลาในการ
แสดงระดับผลการเรียนให้นักศึกษาทราบ  โดยรอให้คณะมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน  
 

มติที่ประชุม  1.  การท าบันทึกตักเตือนหรือการด าเนินการทางวินัยกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการขอเปลี่ยน  
                      แปลงผลการเรียน หรือไม่ส่งผลการเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดแต่ละครั้ง ให้มี 
                      ผลเพ่ือใช้พิจารณาด าเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี (4 ภาคเรียน)  
                 2.  ในการส่งผลการเรียนให้คณะ วิทยาลัย เพ่ิมข้ันตอนในการตรวจสอบ ทบทวนการกรอก 
                      คะแนนนักศึกษาในระบบกับข้อมูลการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยตรงกันกอ่น  
                      แล้วจึงยืนยันการส่งข้อมูลให้กับกองบริการการศึกษา  
                 3.  ให้กองบริการการศึกษา ขยายเวลาในการแสดงผลการเรียนของนักศึกษาออกไประยะหนึ่ง  
                      เพ่ือให้เวลานักวิชาการศึกษาของคณะในการตรวจทวนการกรอกข้อมูลผลการเรียนให้ 
                      ถูกต้อง เรียบร้อยก่อนยืนยันในระบบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   

- ไม่มี   - 

เลิกประชุม  เวลา  13.25  น.  
 

นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
ผู้จดบันทึกการประชุม/จัดท ารายงาน 

 

นางสาวสินี  กะวิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


